

ดันเทอร์มินอล 2 สุวรรณภูมิ

- ‘ศักดิ์สยาม’ ลังถกเคลียร์ปมสงสัย
- มั่นใจชงกรม. ลับดาห์นี้ผ่านฉลุย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ (North Expansion) หรืออาคารผู้โดยสาร (เทอร์มินอล) หลังที่ 2 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ว่าได้สั่งการให้นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เชิญผู้แทนจากกรมทางหลวง การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ประชุมหารือเพื่อตอบข้อสงสัยของสังคมให้ ได้ว่าการดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวมีผลกระทบต่อการเพิ่มวงเงินลงทุนในโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายศรีนครินทร์-สุวรรณภูมิ และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) หรือไม่ หากตอบใจหายเรื่องนี้ได้ให้เดินทางทันที

นายศักดิ์สยามกล่าวต่อว่า เท่าที่รับทราบข้อมูลพบว่า การก่อสร้าง North Expansion มีความจำเป็น เพราะขณะนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) และท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) มีความคับคั่งและแออัด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบินบริการของผู้โดยสารมาก อยากให้เร่งดำเนินการเรื่องนี้ เวลานี้หากไม่ตัดสินใจทำอะไร ยังปล่อยให้คาราคา



ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

ชังแบบนี้ ปัญหาความแออัดก็จะยิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การเดินทางทางอากาศถือเป็นต้นทางของรายได้ที่จะเข้าประเทศไทย โดย 90% ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยก็จะเดินทางทางอากาศ

“สิ่งที่น่าห่วงหากไม่รีบดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ปัญหาความแออัดภายในสนามบินทั้งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ที่สุดจะส่งผลกระทบต่อการบินบริการของผู้โดยสาร” นายศักดิ์สยามกล่าวย้ำ

นายศักดิ์สยามกล่าวอีกว่า ขณะนี้กำลังรอหนังสือรายงานผลการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการก่อสร้าง North Expansion จาก ทอท. หากส่งมากระทรวงคมนาคมแล้วก็จะเดินทางไปปลัดกระทรวงคมนาคมนัดประชุมทันที เมื่อได้ข้อสรุปก็จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าเรื่องนี้จะไม่ชัก เพราะเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก ส่วนการก่อสร้างในส่วนอื่นๆ ตามแผนแม่บทของ ทอท. ก็ยังให้เดินทางตามเดิม ซึ่งจะให้ ทอท. เตรียมเรื่องนี้มานำเสนอด้วย

ด้านนายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร และความคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้าง North Expansion จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการก่อสร้างอีกเล็กน้อย คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาได้